

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฉัตร จันทร์แก้ว	ประธานสภาเทศบาล	ฉัตร จันทร์แก้ว	
๒	นางเปรมจิตร สิงห์คำ	รองประธานสภาเทศบาล	เปรมจิตร สิงห์คำ	
๓	นายทวีศักดิ์ บันตะลุน	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวีศักดิ์ บันตะลุน	
๔	นายบัวลา ประเสริฐแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	บัวลา ประเสริฐแก้ว	
๕	นายศราวุฒิ แซ่ฮุย	สมาชิกสภาเทศบาล	ศราวุฒิ แซ่ฮุย	
๖	นางปราณี ก้องมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	ปราณี ก้องมณี	
๗	นางไกรสร โมกมูล	สมาชิกสภาเทศบาล	ไกรสร โมกมูล	
๘	นางมลลัษณ์พร ต้นสาย	สมาชิกสภาเทศบาล	มลลัษณ์พร ต้นสาย	
๙	นางติ่ม แสนทวีสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	ติ่ม แสนทวีสุข	
๑๐	นางวิจิตรา แก่นจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิจิตรา แก่นจันทร์	
๑๑	นางคำพา ทวีผล	สมาชิกสภาเทศบาล	คำพา ทวีผล	
๑๒	นางขวัญตา โทณะกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	ขวัญตา โทณะกุล	

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญส่ง ทองเจริญ	นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก	บุญส่ง ทองเจริญ	
๒	นายสมศักดิ์ ทองปัน	รองนายกเทศมนตรี	สมศักดิ์ ทองปัน	
๓	นายสิทธิพล ชันใหญ่	รองนายกเทศมนตรี	สิทธิพล ชันใหญ่	
๔	นายมานพ โกศลวิตร	เลขานุการนายกเทศมนตรี	มานพ โกศลวิตร	
๕	นายโฉมเฉลา วิขามูล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	โฉมเฉลา วิขามูล	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๖	นายอุดร เหล็กกล้า	ปลัดเทศบาล	อุดร เหล็กกล้า	
๗	นายประชุม หลักทอง	รองปลัดเทศบาล	ประชุม หลักทอง	
๘	นายอุดร ไชยมูล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	อุดร ไชยมูล	
๙	นางปณณิสา หลักทอง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ปณณิสา หลักทอง	
๑๐	นายสมจิตร พุ่งยอดศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมจิตร พุ่งยอดศิริ	
๑๑	นายปมุก ศรีมุงคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปมุก ศรีมุงคุณ	
๑๒	นางสาวเนรวดี ทศสำราญ	ผู้ช่วยงานธุรการ	เนรวดี ทศสำราญ	
๑๓	นางสาวอรุณรัตน์ พรหมเทวี	ผู้ช่วยงานป้องกัน	อรุณรัตน์ พรหมเทวี	
๑๔	นางสาวทิวดา พันธุ์ศิริ	นักทรัพยากรบุคคล	ทิวดา พันธุ์ศิริ	
๑๕	นางสาวกัลยารัตน์ สาลี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	กัลยารัตน์ สาลี	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางปทุมวิสา หลักทอง
เลขานุการ

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กมาครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอเรียนเชิญท่านประธาน ประจำปี ที่ กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ค่ะ

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธานฯ

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กมาครบองค์ประชุมแล้ว ผม
นายฉัตร จันทรแก้ว ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ในที่ประชุม
วันนี้ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ซึ่งเป็น
การประชุมของสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๗ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ขอดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธานฯ

เรียนท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เชิญท่านเลขานุการมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบใหม่ เรียนเชิญ
ท่านเลขานุการ ครับ

นางปทุมวิสา หลักทอง
เลขานุการ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอนำเรียนเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. อำเภอสิรินธรแจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัด
โครงการเดิน วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อำเภอสิรินธรจึงเชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่เสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ
บริเวณหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เคลื่อนขบวนออกจาก
บริเวณหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามเส้นทางที่กำหนด
จนถึง ณ บริเวณไฟแดงป้อมยาม ๘๔ พรรษา (นิคมฯ) การแต่งกาย เสื้อตรา
สัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา / เสื้อโทนสีเหลือง กางเกงโทนสีกรม ผู้เข้าร่วมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๕ คน หรือมากกว่า

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๒. อำเภอสิรินธรขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงาน
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า
กระทรวงมหาดไทยผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อ

ครอบครัว และแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวมากขึ้นอันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปจึงขอให้อำเภอแจ้ห่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อไป โดยมีกิจกรรมที่อยากให้ครอบครัวทำ เช่น กิจกรรมที่อยากทำร่วมกันกับครอบครัว คำพูดที่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว สิ่งที่ดีควรทำกับครอบครัว และสิ่งที่ไม่ควรทำกับครอบครัว เป็นต้น

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓. เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ด้วยเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้รับแจ้งจากอำเภอสิรินธรตามหนังสือที่ อบ ๑๘๑๘/ว ๕๑๐ เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่าด้วยกรมป่าไม้ได้มีประกาศฉบับที่ ๒๙๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าช่องเม็ก" เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก โดยใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ดำเนินการถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องเม็ก แล้ว แต่กรมป่าไม้ได้ประสานเป็นการภายในแต่คาดว่าจะใช้ระยะเวลานาน เพราะตามสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๒๙๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงจะขอต้ออายุการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไปก่อน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ทั้งนี้ เพื่อยกระดับจุดผ่านแดนช่องเม็ก ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งผ่านทางอำเภอสิรินธรแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลช่องเม็กทราบในเรื่องดังกล่าวนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กทราบ พร้อมทั้งให้ส่งหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแผนที่บริเวณโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำและได้จัดทำสำเนาเอกสารแจกจ่ายให้ทางสภาเทศบาลได้รับทราบ จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้รับทราบค่ะ

ที่ประชุม

นายอุดร เหล็กกล้า
ปลัดเทศบาล

รับทราบ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ เทศบาลตำบลช่องเม็กกำลังดำเนินการให้อาสาปศุสัตว์เข้าไปดำเนินการออกฉีดวัคซีนสุนัข และแมวภายในชุมชนเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน คาดว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะประชาสัมพันธ์จะแจ้งทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ว่าอยู่ในช่วงไหนเพราะกำลังดำเนินการฉีดวัคซีน ถ้าท่านรู้จักพี่น้องก็ช่วยให้จับหมาและแมวมาฉีด ส่วนพบนหมอกวันเจ้าหน้าที่ได้ออกดำเนินการอยู่บ้านหนองเม็กหลังโรงไม้ ๕๕๕ จะมีแมลงปีกแข็งอยู่ในบ้านเรือนของประชาชน มีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วย ก็เจ้าหน้าที่ได้ออกไปช่วยกันทั้งหมด ส่วนเรื่องยูงเรื่องไข่เลือดออกตอนนี้ ในห้วงนี้ไข่เลือดออก อำเภอสิรินธรได้จัดตั้งศูนย์ไข่เลือดออก

อำเภอสิรินธรโรคไข้เลือดออกกำลังระบาด ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
อสม.ในพื้นที่ได้ช่วยกัน ในเขตเทศบาล พบผู้เป็นไข้เลือดออกบริเวณแปลงที่ ๑๓ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกฉีดพ่นหมอกควันตามหลักวิชาการแล้ว จะได้ทำ
หนังสือประชาสัมพันธ์อีกรอบ ขออนุญาตได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ อีกเรื่องอยากแจ้งให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบ เนื่องจากว่าโครงการนี้ โครงการธนาคารขยะเป็นนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้จัดตั้งธนาคารขยะ ให้เป็นไปตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เก็บขยะรีไซเคิลโดยให้ท้องถิ่นมาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้ง
ธนาคาร ขายเป็นละหนึ่งครั้ง และขายขยะมาแล้วสามเดือน ผากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลด้วย จะให้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ทางไลน์เทศบาล เพื่อท่านมีขยะรีไซเคิลนำมาขายที่ธนาคารขยะของเทศบาล ขายเสร็จ
ฝากบัญชีให้รูปแบบของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการ
ทั่วประเทศ อนาคตคาดว่าทุกหมู่บ้านต้องมีคณะกรรมการขยะด้วย ก็อยากให้ทุกท่านร่วม
ด้วยเมื่อต่อไปคิดว่าโครงการนี้จะได้ประโยชน์เยอะ ก็ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบ

นางปณณิสรา หลักทอง
เลขานุการ

ขออนุญาตที่ประชุมนำเรียนเรื่องการจัดทำประกาศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช่อง
เม็ก จำนวน ๘ ชุมชน ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้
สำรวจตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตอาณาเขตในแต่ละชุมชน เพื่อประกาศเป็น
ชุมชน ในหมู่ที่ ๑ ประกอบด้วยชุมชนที่เคยตั้งแต่ ชุมชนหนองเม็ก ชุมชนสิทธิอุดมและ
ชุมชนพักภู ในแต่ละชุมชนอาณาเขตที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ
อาณาเขตของชุมชนพักภู จะมีอาณาเขตเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย นำเรียนเบื้องต้น ว่า
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้จะมีอาณาเขตเปลี่ยนแปลงไป
โดยครัวเรือนเดิมอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนไปอยู่ในชุมชนอื่น ส่วนชุมชน โป่งดินดำอยู่ใน
อาณาเขตเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมู่ที่ ๓ จะมีชุมชนช่องเม็ก เหล่าอินทร์แปลง
เสรีภาพ และชุมชนเอื้ออาทร ประกาศเดิมที่เคยประกาศใช้เพื่อให้ออกการจัดตั้งชุมชนให้
เรียบร้อยสอดคล้องกับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนตามที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศใช้ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร จึงสังเกตเห็นว่าเทศบาลตำบลช่องเม็ก
เห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตที่ติดต่อกันในชุมชน นำเรียนทางสภา
เทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้รับทราบ ส่วนประกาศเสร็จสิ้นแล้วจะได้แจ้งทางสภาเทศบาล
ตำบลช่องเม็ก และชุมชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป ขอคุณค่ะ

นายอุตร เหล็กกล้า
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตเพิ่มเติมที่ทางเลขานุการสภาเทศบาลได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบ สืบ
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการจัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน ๘ ชุมชน โดยการจัดตั้งที่
ผ่านมาเทศบาลดำเนินการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม ด้วยปัจจุบันทาง
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบโดย อ้างว่าทำไมคณะกรรมการชุมชนจึงไม่มี
คำตอบแทนคณะกรรมการชุมชน กระทรวงมหาดไทยเลยได้ออกระเบียบขึ้นมาโดยให้
เทศบาลที่พร้อมด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ถ้าผู้บริหารเห็นสมควรว่าประกาศจัดตั้ง
ชุมชนขึ้นมาได้ โดยถ้าจะให้ได้คำตอบแทนต้องอาศัยอำนาจตามที่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยออกมาครั้งล่าสุด ทางผู้บริหารมีความต้องการให้คณะกรรมการชุมชน
ได้รับคำตอบแทน จึงจัดทำประกาศจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีระเบียบ
รองรับ เราจะยึด ๘ ชุมชนเหมือนเดิม ซึ่งกำลังฟังเสียงสะท้อนจากทุกชุมชน โดยท่าน
ผู้บริหารได้ให้นโยบายมาว่าชุมชนโป่งดินดำยังคงเหมือนเดิม สิทธิอุดมน่าคงเดิม ชุมชน
หนองเม็กกับพักภู ทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่ผ่านมาการจัดงานประเพณี ชุมชน
หนองเม็กประชากรเยอะเวลาจัดงาน มีประชากรนิดเดียวเวลาจัดงานการเข้าร่วมกิจกรรม

- ของเทศบาล รู้สึกว่าชุมชนพักภูจะไม่มีความพร้อมเพราะมีประชากรน้อย ทางผู้บริหาร จึงได้คุยกันเบื้องต้นโดยยังไม่ได้สรุปให้มีการจัดตั้งใหม่ จากเดิมทางเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเม็ก ไปถนนโมกกุล ไปสิ้นสุดโรงไม้เก่า ถนนบุญวัง ถ้าเอาอาณาเขตใหม่ คุ่ม ท่าน สท.วิจิตรา มารวมกับชุมชนพักภู เส้นแบ่งถนนบุญวังมาตัดถนนลาดยางที่เป็นเส้นโค้ง จะทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น มองเห็นว่าจะทำให้มีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลได้ดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือนแนวคิดที่คุยกันไว้เทศบาล กำลังจัดทำร่างประกาศ ชุมชนหนองเม็ก ก็แนวเขตเดิม ชุมชนนอกนั้นก็เหมือนเดิม อยู่ระหว่างรับฟังเสียงส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าแบ่งตามนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเหมาะสมนายกเทศมนตรีจะได้ประกาศลงนามจัดตั้งชุมชนขึ้นมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเทศบาลก็จะเข้าไปเลือกคณะกรรมการชุมชน การเลือกคณะกรรมการชุมชนก็เลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีกฎหมายรองรับ ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารก็จะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคำตอบแทนจะไม่เหมือนเดิมจะต้องทำงานส่งเทศบาลทุกเดือน จึงจะได้คำตอบแทน ดูแลพี่น้องประชาชนให้กินดีอยู่ดีเพิ่มมากขึ้น แจ้งให้ทุกท่านทราบเห็นว่าเหมาะสมก็เสนอท่านนายกเทศมนตรี ประกาศใช้ต่อไป
- นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องการจัดทำประกาศจัดตั้งชุมชน ผมได้สำรวจกับท่านปลัดเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่จะแบ่งคุ่มหนองเม็ก แบ่งมาอยู่แนวเขตทางชุมชนพักภู จะทำให้จำนวนครัวเรือนของชุมชนหนองเม็ก กับชุมชนพักภูมีจำนวนประชาชนและครัวเรือนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน ทางแนวเขตสิทธิอุดมจะยินยอมมาอยู่ในแนวเขตของชุมชนพักภูหรือไม่ ผมก็ต้องฟังความคิดเห็นของพี่น้องคุ่มสิทธิอุดมด้วย ว่าเห็นดีด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นดีด้วยผมก็จะดำเนินการจัดทำประกาศ แต่ให้สอบถามพี่น้องก่อนครับ ขอขอบคุณครับ
- นายฉัตร จันทรแก้ว ประธานฯ
- ทุกท่านก็ได้รับทราบ ตามระเบียบวาระที่ ๑ แล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒
- ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- นายฉัตร จันทรแก้ว ประธานฯ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม ครับ
- นางปุณณิศา หลีกทอง เลขานุการ
- การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดิฉันได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมให้นำเรียนการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีมติที่ประชุมเป็นไปตามรายงานการประชุมที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดทำมาและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
- นายฉัตร จันทรแก้ว ประธานฯ
- มีท่านใดเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน
- เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายฉัตร จันทร์แก้ว
ประธานฯ

นายบุญส่ง ทองเจริญ
นายกเทศมนตรี

๓.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ต่อระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ
ด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้

๑. กองช่าง จำนวน ๑ รายการ จำนวนงบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๐,๙๐๐
บาท (สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. กองคลัง จำนวน ๒ รายการ จำนวนงบประมาณ ๒๗,๓๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓,๓๐๐ บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๒๗,๓๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินโอนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้เทศบาลมีงบประมาณ
สำหรับดำเนินการตามที่ผู้บริหารได้วางแผนได้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียดต่างๆจะปรากฏตามร่างบัญชีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรด
พิจารณา

นายฉัตร จันทร์แก้ว
ประธาน

มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นางปณณิสา หลักทอง
เลขานุการ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอนำเรียนต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงร่าง
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กองคลัง จำนวน ๒ รายการ

โอนลด

๑.๑ จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านเหล่าอินทร์แปลง
หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอินทร์แปลง (ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้ว) งบประมาณ
ที่อนุมัติ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน
๑๘๐,๒๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน
๑๕๖,๒๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

กองคลัง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงินที่โอน ๒๔,๐๐๐ บาท ราคาเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๖
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ โอนลด จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านเหล่า
อินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอินทร์แปลง (ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ
แล้ว) งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จำนวน ๑๕๖,๒๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๓,๓๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๑๕๒,๙๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

กองคลัง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงินที่โอน ๓,๓๐๐ บาท ราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. กองช่าง จำนวน ๑ รายการ

โอนลด จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านเหล่า
อินทร์แปลง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอินทร์แปลง (ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ
แล้ว) งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จำนวน ๑๕๒,๙๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๒๐,๔๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๑๓๒,๕๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง รายการเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๐,๔๐๐ บาท

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธาน

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจำนวน ๔๘,๒๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔

นายบัวลา ประเสริฐแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เรื่องอื่น ๆ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบัวลา ประเสริฐแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เขต ๒ ผมสงสัยเรื่อง

กระทรวงมหาดไทยขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก สภาเทศบาลตำบลช่องเม็กของเราไม่ขัดข้อง แต่อยากให้แนบเอกสารบริเวณแปลง หมายเลขที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นผมอยากให้แนบเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขเป็นบางส่วน เอกสารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ส่วนไหนที่พี่น้องอาศัยอยู่หนาแน่นอยากให้แนบไปกับเอกสารที่สภาเทศบาลตำบลช่องเม็กของเราได้รับทราบในวันนี้ด้วยครับ ท่านประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณครับ

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธานฯ
นางมลลัษณ์ ดันสาย
สมาชิกสภาเทศบาล

มีท่านไหนจะเสริมเพิ่มเติมหรือไม่ ก็คงจะฝากท่านเลขานุการสภาเทศบาลที่ท่าน สท. บัวลา ประเสริฐแก้ว ได้เสนอให้ลองพิจารณาดูเอกสาร

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ดิฉัน นางมลลัษณ์ ดันสาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เห็นด้วยกับทางท่าน สท. บัวลา ประเสริฐแก้ว ที่ เสนอแนะ อีกเรื่องการปรับปรุงศาลาประชาคมเหล่าอินทร์แปลง มีชาวบ้านอยากทราบว่าพัสดมตัวน้อยจั่ง ขอขอบคุณค่ะ

นางเปรมจิตร สิงห์คำ
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางเปรมจิตร สิงห์คำ อยากพูดเรื่องศาลากลางบ้านเหล่าอินทร์แปลง รางระบายน้ำยังรั่ว มีห้องน้ำแต่ไม่มีน้ำใช้ ขอให้ตรวจสอบด้วย พี่น้องเขาฝากมาขอบคุณค่ะ

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธานฯ

ถนนเข้าคุ้มเสรีภาพ ดีไหม สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบไหม ใช้ได้ไหม

นายศราวุฒิ แซ่ฮุย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องศาลากลางบ้านเหล่าอินทร์แปลงห้องน้ำ ไม่มีที่ท่อน้ำ ท่อประปา ขอให้ดำเนินการด้วย เรื่องน้ำเสียร้ายแรงแบบ มีพี่น้องให้ตรวจสอบเข้าไปดูแล แก้ไขตรงไหนดีขอบคุณครับ

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธานฯ
นางวิจิตรา แก่นจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องน้ำเสียร้ายเนื่ออย่างได้นำเรียนท่านนายกเทศมนตรี แล้วท่านก็คงจะหาวิธีแก้ไขต่อไป ครับ ท่านใดเสนออีกไหมครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน หัวหน้าส่วนทุกท่าน อยากฝากเรื่องถึงขยะ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนถึงขยะไม่มีฝา สกกลิ่นเหม็นที่ชำรุดเก็บมาแล้ว แต่ไม่มีถังขยะใหม่ไปให้ ยังเก็บค่าขยะเหมือนเดิมเดือนละ ๒๐ บาท ไม่ทราบว่ามีนโยบายเปลี่ยนถังขยะใหม่ไหมคะ ขอขอบคุณค่ะ กราบเรียนท่านฝ่ายบริหารดำเนินการดูแลด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางปราณี ก้องมณี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ดิฉันมีเรื่องสองเรื่องที่จะนำมาแจ้งท่านนายกเทศมนตรี เรื่องแรกอยากให้ปรับปรุงถนนทางเข้าศาลากลางบ้านชุมชนสิทธิอุดมเพราะตอนนี้ก็ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และอยากให้สร้างลานกีฬาในหมู่บ้านเพราะตอนนี้ก็ใช้งานไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อ ฝากท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสมจิตร พุ่งยอดศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องระบบน้ำในท้องน้ำศาลาประชาคมบ้านเหล่าอินทร์แปลง ทางกองช่างจะเข้าดำเนินการซ่อมให้ทันทีครับ ส่วนเรื่องน้ำเสียที่ร้านเนื่ออย่างจะได้ประสานทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทาทางแก้ไข ส่วนเรื่องการปรับปรุงถนนทางเข้าศาลาประชาคมสิทธิอุดม มีโครงการบรรจุอยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องเม็ก ปี ๒๕๖๘ แล้วครับ ส่วนเรื่องหลอดไฟชำรุดใช้ไม่ได้ได้โปรดท่านแจ้งในไลน์กลุ่มเทศบาลตำบลช่องเม็กให้หน่อยครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านที่เสนอเรื่องต่างๆเข้ามาเสนอจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปครับ ขอขอบคุณครับ

นางปณณิสรา หลีกทอง
เลขานุการ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นำเรียนที่ประชุม ตามที่ท่านบัวลา ประเสริฐแก้ว ท่านมลัษพร ต้นสาย ที่ท่านได้พูดถึงประเด็นขอให้เพิ่มเติมแนบคำเปลี่ยนแปลงหรือเอกสารที่ท่านได้นำเรียนทางที่ประชุมว่าให้เพิ่มเติมไปที่เอกสารที่ทางอำเภอสิรินธร ได้ให้ทางเทศบาลตำบลช่องเม็กได้รายงานเพื่อทราบนั้น ทางเลขานุการสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ขอนำเรียนว่าทางอำเภอสิรินธร ให้ส่งเพียงหลักฐานว่าทางเทศบาลตำบลช่องเม็กได้มีเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้ทราบเพียงเท่านั้น โดยไม่ได้ให้แนบเอกสารอื่นใด นอกเหนือจากเอกสารที่ทางอำเภอสิรินธรได้แจ้งให้ดำเนินการจึงขอนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ ขอขอบคุณค่ะ

นายบัวลา ประเสริฐแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ผมได้แจ้งต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ว่าเพียงได้ทักท้วงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลไว้แล้วก็ไม่เสียหาย สภาเทศบาลไม่ได้มีมติเห็นชอบ แต่ได้ทักท้วงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กไว้ จะได้ไม่มีปัญหา อย่างน้อยได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลไว้ว่าให้แนบเอกสารเอาหลักฐานส่งไปยังอำเภอสิรินธรได้ทราบเพียงเท่านั้น

นายฉัตร จันทรแก้ว
ประธานฯ

มีท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุปวาระการประชุมที่ได้ประชุมในวันนี้ ว่ามีกี่เรื่องตั้งแต่วาระที่หนึ่งจนถึงวาระอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ปุณณิสสา หลักทอง ผู้จัดรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(นางปุณณิสสา หลักทอง)
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้พิจารณาตรวจสอบ
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้ง เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ปราณี ก้องมณี ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นางปราณี ก้องมณี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

(ลงชื่อ) มลัยพร ต้นสาย ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางมลัยพร ต้นสาย)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

(ลงชื่อ) บัวลา ประเสริฐแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัวลา ประเสริฐแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
ในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ฉัตร จันทรแก้ว ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายฉัตร จันทรแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก